



ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๔๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหาดุพนม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
และสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยมีกรอบการวัดความรู้ ความคิดและความสามารถของผู้เข้าสอบที่เน้นวัดสมรรถนะการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดได้นำองค์ความรู้จากการทดสอบ O-NET ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เผยแพร่แบบทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมเฉลย พร้อมทั้งจัดทำระบบการทดสอบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใช้ระบบประเมินความรู้ความสามารถของตนเองมีทักษะด้านดิจิทัลและคุ้นชินกับการทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ประโยชน์ และให้นักเรียนได้เข้าใช้ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับเทศบาลเมืองนครพนม ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐ ๔๒๕๑๕๖๓๓



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๕๓๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าได้พัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมพื้นฐาน (O-NET) โดยมีกรอบการวัดความรู้ ความคิดและความสามารถของผู้เข้าสอบที่เน้นวัดสมรรถนะการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล และเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดได้นำองค์ความรู้จากการทดสอบ O-NET ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เผยแพร่แบบทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมเฉลย พร้อมทั้งจัดทำระบบ การทดสอบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใช้ระบบประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองมีทักษะด้านดิจิทัลและคุ้นชินกับการทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการยกระดับ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล จึงขอความร่วมมือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด นำไปใช้ประโยชน์ และให้นักเรียนได้เข้าใช้ระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้



กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นางสาวภัทรวดี พุฒซ้อน โทร. ๐๘-๗๔๒๑-๒๓๓๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย



bit.ly/4lj9owH